

ชื่อวิทยานิพนธ์	: การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการตามหลักพุทธธรรมของคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัย	: พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสวโร (ทอาอินทร์)
ปริญญา	: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์:	
	: ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม พธ.บ., M.A., Ph.D. (Pol. Sc.)
	: ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช พธ.บ., M.A., Ph.D. (Pol. Sc.)
วันสำเร็จการศึกษา	: ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และกระบวนการบริหารงานสาธารณูปการของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการบริหารงานสาธารณูปการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และกระบวนการบริหารงานสาธารณูปการของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ๓) เพื่อนำเสนอการบริหารงานสาธารณูปการตามหลักพุทธธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสมวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงปริมาณดำเนินการโดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๒๑ รูป โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย จากกลุ่มประชากรจำนวน ๑,๖๒๖ รูป ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการในจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามแบบประมาณค่า ๕ ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๓๕ รูป ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการในจังหวัดเชียงใหม่ และการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ จำนวน ๒๔ รูป/คน ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวกับงานสาธารณูปการของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเลือกด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ

### ผลการวิจัยพบว่า

๑. แนวคิด ทฤษฎีการบริหารประกอบด้วย การวางแผนงาน การจัดองค์การ การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม ส่วนการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนภายในที่เรียกว่า ปรโตโฆสะ คือการได้แรงบันดาลใจจากผู้อื่นประกอบด้วย โยนิโสมนสิการ ส่วนภายนอก ได้แก่ หลักหลักพุทธบริหาร คือการใช้อิทธิบาท ๔ เพื่อการวางแผน ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ใช้หลักสาราณียธรรม ๗ เพื่อความปรองดองในหมู่คณะ ใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อความโปร่งใส และปัญญา ๓ เพื่อการพัฒนา กระบวนการบริหารงานสาธารณูปการของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

(ข)

๒) สภาพปัญหาของการบริหารงานสาธารณูปการของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ขาดบุคลากร ที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ ขาดการจัดแผนและตัวชี้วัดการพัฒนางาน สาธารณูปการ และขาดบุคลากรที่มีทักษะองค์ความรู้ด้านพุทธศิลปกรรม ส่วนกระบวนการ ได้แก่ การก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ การพัฒนาวัด การดูแลรักษาสาธารณูปการของวัด

๓) รูปแบบการบริหารงานสาธารณูปการคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเข้ากับหลักการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย หลักพุทธธรรมเพื่อภาวะผู้นำ หลักพุทธธรรมเพื่อการวางแผน หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารองค์กร หลักพุทธธรรมเพื่อการสร้างผู้ร่วมงาน หลักพุทธธรรมเพื่อการอำนวยความสะดวก หลักพุทธธรรมเพื่อการประสานงาน หลักพุทธธรรมเพื่อการรายงานผลและหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารทรัพยากร